



# ขอเชิญประชุมเรื่องผังเมือง

## ผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการวาง และจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นในท้องที่ตำบลบ้านทาม ตำบลศรีมหาโพธิ และตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการและแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุน และควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุขปโภค และการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดี มาสู่ประชาชน อีกทั้ง สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญชวน ประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือมีส่วนได้เสียอื่นๆ ในท้องที่ดังกล่าวไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณสุขปโภค และแผนผังแสดงกิจการสาธารณสุขปโภคเพื่อการระบายน้ำ พร้อมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง **ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) และขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำข้อคิดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณา ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

\*\*\*\*\*

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทร.๐ ๓๗๔๕ ๔๐๔๐ โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๐๑๘ ต่อ ๑๐๓
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙ - ๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖